



ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์)
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการงานด้านคอมพิวเตอร์

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง
พนักงานจ้างเหมาบริการงานด้านคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาในการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว ซึ่งมีผู้ยื่นความประสงค์ จำนวน ๑๘ ราย
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ตรวจสอบประวัติเปรียบเทียบกับประกาศและ
เกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ผ่าน
เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จำนวน ๑๘ ราย ตามเอกสารแนบ ๑ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว
เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์) ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ MEETING ID :
๕๙๒ ๖๗๗ ๘๕๖๖ PASSCODE : ๓๔๗๐๐๗ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อมจัดส่งเอกสาร
ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ audit@oae.go.th
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒) สำเนาวุฒิการศึกษา ๓) สำเนา
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ๔) หนังสือรับรองการทำงาน ๕) ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน
(Resume) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แล้วเท่านั้น และ
จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อดังกล่าว
ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการสัมภาษณ์

อนึ่ง หากมีผู้ประสงค์จะขอคัดค้านการประกาศรายชื่อข้างต้น สามารถยื่นคัดค้านรายชื่อผู้ผ่าน
เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และยืนยันตัวตนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลผลการยื่นขอคัดค้านให้ชัดเจน
ผ่านช่องทางอีเมล Audit@oae.go.th ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๔๓

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยโท 
(รัฐพล ขาวสี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการด้านคอมพิวเตอร์
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่	รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์		กำหนดการสอบสัมภาษณ์	
			วันที่	เวลาสัมภาษณ์
๑	นางสิริพร	บุศดานอก	วันอังคาร ที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น.
๒	นางสาวอัญชลี	เชียวชม		
๓	นางสาวสุภารัตน์	กลมเกลี้ยง		
๔	นายธนพัฒน์	เจริญวานิช		
๕	นางสาวชเนตตี	อินทร		
๖	นางสาวอัฐภิญญา	सानารีย์	วันอังคาร ที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.
๗	นางสาวณัฐมน	จารุมาศ		
๘	นายชัยวัฒน์	กangsar		
๙	นางสาวชนากาญจน์	ม่วงเชย		
๑๐	นางสาวภัชรินทร์	แดงลิ้ม		
๑๑	นางสาวบุญยธิดา	จิตสายชลธารา	วันอังคาร ที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น.
๑๒	นางสาวศศิณีภา	ร่างสม		
๑๓	นางสาวชญญา	เจริญกิตตินุกูล		
๑๔	นางสาวนพวรรณ	ปัทมสุรัตน์		
๑๕	นางสาวปณัสยา	ทุ่งคาใน		
๑๖	นางสาวสุพิชญา	ไบทองแท้	วันอังคาร ที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๔.๓๐ น. - ๑๕.๐๕ น.
๑๗	นางสาวธนัชชา	วงษ์ถาวรเรือง		
๑๘	นายชูเกียรติ	ศูนย์กลาง		

วิธีการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting: MEETING ID: ๕๙๒ ๖๗๗ ๘๕๖๖
PASSCODE: ๓๔๗๐๐๗



URL

<https://relink.asia/aJK๙๐>

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการงานด้านคอมพิวเตอร์ ในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการงานด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และให้ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องดาวน์โหลด โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ให้มีความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์

๒. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ต้องมีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน

๓. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ประพฤติตนเป็นสุภาพชนต้องอยู่เพียงลำพังและไม่มีบุคคลอื่นรบกวน

๔. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่ต้องทราบวัน เวลา และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

๕. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าสู่ระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อรายงานตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านทาง Video Conference ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน	รายละเอียด
ขั้นตอนที่ ๑ การรายงานตัวและเตรียมความพร้อมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting พร้อมทั้งยืนยันตัวตนและรอสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting	- ให้ผู้เข้าสอบเข้าสู่โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ดังนี้ MEETING ID: ๕๙๒ ๖๗๗ ๘๕๖๖ PASSCODE: ๓๔๗๐๐๗ - กดเลือกเมนู JOIN MEETING - ใส่ Meetings ID และ Password แล้วกดปุ่ม JOIN เพื่อเข้าสู่ห้องรอสอบสัมภาษณ์ - ตั้งชื่อในการเข้าสัมภาษณ์ ระบุเลขประจำตัวสอบตามด้วยชื่อและนามสกุลภาษาไทย (ตามประกาศฯ) โดยไม่ต้องระบุ คำนำหน้าชื่อ ตัวอย่างเช่น ๑ สมสตร บางขวาง - เปิดไมโครโฟนและกล้องเพื่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ - แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ - ฟังคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - เมื่อถึงเวลา เจ้าหน้าที่ (Host) จะเป็นผู้อนุมัติให้ผู้เข้าสอบ เข้าไปยังห้องสอบเพื่อรับการสัมภาษณ์ โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ
ขั้นตอนที่ ๒ การเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting	- ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ได้ครั้งละ ๑ คน โดยรอการเรียกเข้าจากเจ้าหน้าที่ (Host) - เมื่อได้รับการเรียกเข้าห้องสอบแล้ว ผู้เข้าสอบ

ขั้นตอน	รายละเอียด
	<p>จะต้องเปิดกล้องและไมโครโฟน เพื่อสนทนากับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์</p> <p>- เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ให้กด Leave Meeting ออกจากโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ทันที เพื่อให้ผู้เข้าสอบลำดับถัดไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์</p>

๖. หากไม่รายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด หรือประสบข้อขัดข้องในการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จนไม่อาจดำเนินการต่อไป หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไม่สามารถติดต่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้

๗. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือผู้ใด บันทึก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพ หรือ ทั้งเสียงและภาพ ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในขณะที่ทำการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลระหว่างผู้เข้าสอบสัมภาษณ์กับกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำทุจริตและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๘. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และคำแนะนำของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ

- ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางใดทางหนึ่งก็ได้

- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง Video Conference โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ให้สอบถาม ว่าที่ร้อยตรีรัฐพล ขาวสี และนางสาวสมฤทัย ธรรมชาติ โทรศัพท์ ๐๒ ๙๔๐ ๗๒๔๓